

คำชี้แจง

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
อาจารย์	<p>๑. งานสอนไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมงต่อสัปดาห์</p> <p>๒. งานวิจัย บริการวิชาการ งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานกิจกรรมอื่น รวมกันคิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับภาระงานทางวิชาการที่เหลือจากงานสอนใน (๑)</p> <p>* การสอนรายวิชาใดที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน การคิดภาระงานสอนให้เฉลี่ยตามสัดส่วนของผู้สอนแต่ละคนที่ปฏิบัติหน้าที่จริง</p>
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	<p>๑. งานสอนไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมงต่อสัปดาห์</p> <p>๒. งานวิจัย บริการวิชาการ งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานกิจกรรมอื่น รวมกันคิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับภาระงานทางวิชาการที่เหลือจากงานสอนใน (๑)</p> <p>* การสอนรายวิชาใดที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน การคิดภาระงานสอนให้เฉลี่ยตามสัดส่วนของผู้สอนแต่ละคนที่ปฏิบัติหน้าที่จริง</p> <p>ภาระงานทางวิชาการที่เป็นผลงานทางวิชาการ</p> <p>ก. งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดปีละหนึ่งรายการ หรือ</p> <p>ข. ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดปีละหนึ่งรายการ หรือ</p> <p>ค. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้กับงานวิจัยตาม (ก) ปีละหนึ่งรายการ</p> <p>ง. บทความทางวิชาการ ปีละสองรายการ</p>

ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์	<p>๑. งานสอนไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมงต่อสัปดาห์</p> <p>๒. งานวิจัย บริการวิชาการ งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานกิจกรรมอื่น ร่วมกันคิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับภาระงานทางวิชาการที่เหลือจากงานสอนใน (๑)</p> <p>* การสอนรายวิชาใดที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน การคิดภาระงานสอนให้เฉลี่ยตามสัดส่วนของผู้สอนแต่ละคนที่ปฏิบัติหน้าที่จริง</p> <p style="text-align: center;">ภาระงานทางวิชาการที่เป็นผลงานทางวิชาการ</p> <p>ก. งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดปีละสองรายการ หรือ</p> <p>ข. ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดปีละสองรายการ หรือ</p> <p>ค. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้กับงานวิจัยตาม (ก) ปีละสองรายการ</p>
ศาสตราจารย์	<p>๑. งานสอนไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมงต่อสัปดาห์</p> <p>๒. งานวิจัย บริการวิชาการ งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานกิจกรรมอื่น ร่วมกันคิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับภาระงานทางวิชาการที่เหลือจากงานสอนใน (๑)</p> <p>* การสอนรายวิชาใดที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน การคิดภาระงานสอนให้เฉลี่ยตามสัดส่วนของผู้สอนแต่ละคนที่ปฏิบัติหน้าที่จริง</p> <p style="text-align: center;">ภาระงานทางวิชาการที่เป็นผลงานทางวิชาการ</p> <p>ก. งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดปีละหนึ่งรายการ หรือ</p> <p>ข. ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดปีละสองรายการ หรือ</p> <p>ค. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้กับงานวิจัยตาม (ก) ปีละหนึ่งรายการ</p>

คำชี้แจง

รายละเอียดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

การคิดภาระงานสอน กำหนดให้ปฏิบัติงานสอนตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ ดังนี้

ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ
อาจารย์	ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง/สัปดาห์
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก	ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์
รองคณบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา	ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์

การคิดภาระงานวิจัย การทำงานวิจัยมีเกณฑ์การคิดภาระงาน ดังนี้

รายละเอียด	คิดเป็นภาระงาน (ชั่วโมง/สัปดาห์/โครงการ)
๑. มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	๓.๕
๒. มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยตั้งแต่ร้อยละ ๔๐ - ๕๙	๒.๕
๓. มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ - ๓๙	๒
๔. มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยต่ำกว่าร้อยละ ๒๐	๑